

## 10 SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH NĂM 2023

*Năm 2023 khép lại, với sự chỉ đạo sáng suốt, linh hoạt, không ngừng đổi mới của Ban lãnh đạo; sự nỗ lực, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đồng lòng của tập thể giảng viên, người lao động, học viên và sinh viên, Trường Đại học Hòa Bình (ĐHHB) đã đạt nhiều kết quả tích cực, đáng ghi nhận về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng và quản trị đại học. Hãy cùng nhìn lại 10 sự kiện nổi bật của Trường ĐHHB và chúc mừng cho những thành quả mà Nhà trường đã đạt được trong năm 2023!*

### **1. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Trường Đại học Hòa Bình (28/02/2008 - 28/02/2023)**

Năm 2023, Trường ĐHHB long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trường, khẳng định sự phát triển không ngừng về mọi mặt và vị thế của Nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam.

### **2. Cơ cấu tổ chức, bộ máy ngày càng được hoàn thiện, tinh gọn phù hợp với Chiến lược phát triển của Nhà trường trong bối cảnh mới**

Nhà trường tiếp tục thực hiện sắp xếp lại bộ máy tổ chức và nhân sự; đổi tên, chia tách, sáp nhập, hình thành mới các đơn vị trên tinh thần tinh gọn và tăng cường hiệu quả hoạt động, góp phần nâng cao năng lực quản trị của Nhà trường.

### **3. Hoàn thành việc điều chỉnh, cập nhật, triển khai các chương trình đào tạo theo định hướng chuẩn đầu ra và phát triển các chương trình đào tạo theo định hướng giáo dục mở**

Trong năm 2023, Nhà trường đã hoàn thành công tác điều chỉnh, cập nhật để ban hành 24 chương trình đào tạo trình độ đại học theo định hướng nâng cao năng lực của người học, đáp ứng chuẩn đầu ra và yêu cầu của xã hội. Trường đã xây dựng và quyết định mở thêm các ngành mới trình độ đại học mang tính đặc thù, mở chương trình đào tạo từ xa đối với 8 ngành trình độ đại học.

### **4. Hoạt động quản lý chất lượng ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả**

Trường đã hoàn thành tốt công tác đảm bảo chất lượng với nhiều điểm nhấn từ công tác bồi dưỡng đội ngũ những người tham gia làm công tác đảm bảo chất lượng đến công tác quản lý chất lượng. Năm 2023, Trường đã hoàn thành Báo cáo Tự đánh giá cơ sở giáo dục giai đoạn 2 và tiến hành đánh giá ngoài đạt kết quả tốt. Tháng 01/2024, Trung tâm Kiểm định chất lượng Trường Đại học Vinh sẽ công bố Quyết định công nhận Trường ĐHHB đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2023-2028.

### **5. Hoạt động khoa học và công nghệ ngày càng phát triển đa dạng với nhiều hình thức, mang lại hiệu quả thiết thực**

Năm 2023, Trường đã phối hợp triển khai thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, tiếp nhận mới nhiệm vụ khoa học cấp Nhà nước từ Bộ Khoa học và Công nghệ; tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm trong nước và quốc tế thu hút được nhiều nhà khoa học đến từ các Bộ, ngành, các trường đại học tham gia. Số lượng các bài báo đăng tải trên các tạp chí trong và ngoài nước tăng nhanh.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường ĐHHB được Hội đồng Giáo sư Nhà nước

phê duyệt thuộc Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm công trình cho 2 ngành: Kinh tế và Giáo dục học.

#### **6. Hoạt động hợp tác quốc tế ngày càng được mở rộng và khẳng định được vị thế của Nhà trường trong quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học ở các quốc gia có nền giáo dục phát triển**

Năm 2023, Trường tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác với nhiều cơ sở giáo dục đối tác tại 15 quốc gia; đồng thời, thiết lập quan hệ với 25 đối tác mới, gồm: 18 đơn vị ở cấp độ quan hệ đối tác hợp tác, 7 cơ sở giáo dục đại học quốc tế và doanh nghiệp nước ngoài, chủ yếu là Australia, Canada, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore v.v.. Hoạt động trao đổi học thuật quốc tế được tăng cường.

#### **7. Công tác truyền thông với nhiều hình thức đổi mới, sáng tạo**

Công tác truyền thông đã được quan tâm, đổi mới, thiết thực và hiệu quả. Nhà trường cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí trong việc truyền thông kịp thời các chủ đề, nội dung, hoạt động nổi bật của Trường. Tăng cường nội dung thông tin đối ngoại và hội nhập quốc tế.

#### **8. Tổ chức thành công Cuộc thi “Sinh viên ETU với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2023**

Trường Đại học Hòa Bình tổ chức diễn đàn “Hành trình khởi nghiệp” và cuộc thi “Sinh viên ETU với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2023. Kết quả đã tuyển chọn 5 dự án để tham gia cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2023 (SV-STARTUP-2023) do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

#### **9. Bước đầu đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất và đưa vào sử dụng nhiều không gian phục vụ cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học**

Nhà trường mua sắm kịp thời máy móc thiết bị hiện đại, mở rộng diện tích sử dụng phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu và làm việc; Thường xuyên sửa chữa các thiết bị, máy móc, quản lý và sử dụng tốt các thiết bị dùng chung... nhằm phát huy tối đa năng lực tài sản. Năm 2023, Thư viện đã xây dựng khung trang hơn và đưa vào sử dụng Thư viện số Trường ĐHHB.

#### **10. Triển khai có hiệu quả nhiều hoạt động phục vụ cộng đồng**

Năm 2023 cũng ghi nhận những dấu ấn tiêu biểu của cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường trong lĩnh vực phục vụ cộng đồng, cụ thể như: tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho đối tượng là những hộ gia đình có công với Cách mạng nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 và nhiều chương trình tình nguyện, thiện nguyện của các Khoa, Đoàn Thanh niên, Công đoàn Trường được tổ chức thường xuyên, đóng góp cho xã hội và cộng đồng.

**BAN BIÊN TẬP**